

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวิธีการศึกษาในครั้งนี้ คือศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้ากองในส่วนงานต่างๆ จำนวน 200 ราย โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลทางบัญชี นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย คำนวณค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

5.1 สรุปผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลที่พบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีประสบการณ์การทำงาน ระหว่าง 1 – 5 ปี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 สังกัดเทศบาลตำบลขนาดเล็ก จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลที่พบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณมากกว่าขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ โดยความต้องการใช้ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ สูงสุดคือรายงานกระแสเงินสด ร้อยละ 79.41 ความต้องการใช้ขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ สูงสุดคือ รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ร้อยละ 33.81

ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีต่างๆ

1. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี สูงสุดคืองบเงินสะสม ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 4.09 และรายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ค่าเฉลี่ย 4.08

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามอายุ พบว่าทุกระดับอายุมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าทุกตำแหน่งมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามประเภทการทำงาน พบว่าทุกประเภทการทำงานมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

2. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงาน สูงสุดคือแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาแผนงานการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.04 และแผนงานงบกลาง ค่าเฉลี่ย 4.02

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามอายุ พบว่าทุกระดับอายุมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าทุกตำแหน่งมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามประเภทการดำเนินงาน พบว่าทุกประเภทการดำเนินงานมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

3. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย สูงสุดคือหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาหมวดค่าจ้างชั่วคราว ค่าเฉลี่ย 4.25 และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.22

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามอายุ พบว่าทุกระดับอายุมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามประเภทการดำเนินงาน พบว่าทุกประเภทการดำเนินงานมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

4. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอน สูงสุดคือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าเฉลี่ย 4.33 และการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเฉลี่ย 4.30

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละชั้นตอนจำแนกตามอายุ พบว่าทุกระดับอายุมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละชั้นตอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่ามีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละชั้นตอนจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าทุกตำแหน่งมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละชั้นตอนจำแนกตามประเภทการดำเนินงาน พบว่าทุกประเภทการดำเนินงานมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลทางบัญชี

ข้อมูลที่พบลักษณะของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงสุดคือรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รองลงมา ความครบถ้วน เชื่อถือได้ในข้อมูลทางบัญชี และข้อมูลทางบัญชีแสดงข้อความที่ถูกต้อง

ในขั้นตอนการจัดเตรียมประมาณ มีความเหมาะสมของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงสุดคือ ข้อมูลทางบัญชีแสดงข้อความที่ถูกต้อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รองลงมา ความครบถ้วน เชื่อถือได้ในข้อมูลทางบัญชี และข้อมูลทางบัญชีจัดทำได้ทันต่อเวลาที่ต้องการไม่ล่าช้าเกินควร

ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ มีความเหมาะสมของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงสุดคือรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รองลงมา ความครบถ้วน เชื่อถือได้ในข้อมูลทางบัญชี และข้อมูลทางบัญชีแสดงข้อความที่ถูกต้อง

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณเพิ่มเติม มีความต้องการข้อมูลทางบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงสุดคือสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน รองลงมาสรุปการโอน แก้ไข งบประมาณประจำปี และรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนจำแนกตามแผนงาน

5.2 อภิปรายผล

การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้ศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณท้องถิ่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล (พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)) แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 แนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกแผนงานและรวมกลุ่มงานประจำ มาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

1. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี สูงสุดคืองบเงินสะสม เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามอายุ พบว่าอายุน้อยกว่า 40 ปี มีความต้องการรายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสมสูงสุด อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีความต้องการงบเงินสะสมสูงสุด อายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีความต้องการรายงานกระแสเงินสดสูงสุด และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่ามีความต้องการบทรพย์สินสูงสุด ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีความต้องการรายงานรับ – จ่ายเงินสดสูงสุด ผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรีมีความต้องการงบเงินสะสมสูงสุด ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความต้องการรายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสมสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมีความต้องการงบเงินสะสมสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีมีความต้องการรายงานรับ – จ่ายเงินสดสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีความต้องการบทรพย์สินสูงสุด และงบนี้อินสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีมีความต้องการกระดาศทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) สูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมีความต้องการงบเงินสะสมสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลและรองปลัดมีความต้องการงบแสดงฐานะทางการเงินสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองมีความต้องการรายงานรับ – จ่ายเงินสดสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าผู้มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 1-5 ปี และระหว่าง 6-10 ปี มีความต้องการงบเงินสะสมสูงสุด ผู้มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 11-15 ปี มีความต้องการงบแสดงฐานะทางการเงินสูงสุด ผู้มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 16-20 ปี มีความต้องการกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือสูงสุด และผู้มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี มีความต้องการรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมสูงสุด

สอดคล้องกับการศึกษาของรุจิเชนทีนันท์ ณ ลำปาง (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่ พบว่าผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลทางบัญชีที่เพียงพอต่อผู้ที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี สูงสุดคือแผนงานบริหารงานทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามอายุ พบว่าทุกช่วงอายุมีความต้องการแผนงานบริหารงานทั่วไปสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าทุกระดับการศึกษามีความต้องการแผนงานบริหารงานทั่วไปสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าทุกตำแหน่งมีความต้องการแผนงานบริหารงานทั่วไปสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงานจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าผู้มีประสบการณ์การทำงาน ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี ระหว่าง 11-15 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความต้องการแผนงานบริหารงานทั่วไปสูงสุด ผู้มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 16-20 ปี มีความต้องการแผนงานสาธารณสุขสูงสุด

สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ ของชนกร เอกเผ่าพันธุ์ (2543: 48) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนงานของผู้บริหารที่จัดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยการจัดทำในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์

3. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี สูงสุดคือหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามอายุ พบว่าทุกช่วงอายุมีความต้องการหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าทุกระดับการศึกษามีความต้องการหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งสภาเทศบาลตำบล และผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลมีความต้องการหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี มีความต้องการหมวดค่าจ้างชั่วคราวสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มีความต้องการหมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง มีความต้องการหมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทนและค่าวัสดุสูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล มีความต้องการหมวดเงินอุดหนุนสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่ายจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่าผู้มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี และระหว่าง 16-20 ปี มีความต้องการหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำสูงสุด ผู้มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 11-15 ปี มีความต้องการหมวดค่าจ้างชั่วคราวสูงสุด ผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี มีความต้องการหมวดค่าใช้สอย ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ สูงสุด

สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ ของchner เอกเผ่าพันธุ์ (2543: 48)

งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการด้านรายได้และรายจ่าย และเพื่อเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

4. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี สูงสุดคือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอนจำแนกตามอายุ พบว่าทุกช่วงอายุมีความต้องการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) สูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอนจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าทุกระดับการศึกษามีความต้องการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) สูงสุด ยกเว้นผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่า มีความต้องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอนจำแนกตามตำแหน่ง พบว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง มีความต้องการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) สูงสุด ผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี มีความต้องการการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละขั้นตอนจำแนกตามประเภทการดำเนินงาน พบว่าทุกประเภทการดำเนินงานมีความต้องการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) สูงสุด

สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่น ของเสนห์ จุ้ยโต และจิระประทีป (2549: 14-25) กระบวนการงบประมาณ (Budget Process) หมายถึง ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ต่อเนื่องกัน ไปตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ

5.3 ข้อค้นพบ

จากการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า

1. ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในขั้นตอนการบริหารงบประมาณมากกว่าขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ
2. ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงาน แต่ละหมวดรายจ่ายและแต่ละขั้นตอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตำแหน่งที่ให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณ สูงสุดคือตำแหน่งนายกเทศมนตรี
3. ความเหมาะสมของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ผู้ใช้ข้อมูลมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณเพิ่มเติมมากขึ้น เช่นเดียวกับข้อมูลทางบัญชีที่จัดทำตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. การใช้ข้อมูลทางบัญชีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน อาจมีการจัดทำบัญชีในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ใช้ข้อมูลยังคงต้องการข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานมากที่สุด

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบล และสามารถนำข้อมูลมาวางแผน ในการจัดเตรียมงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะมีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงินของเทศบาลควรทำการสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี ของผู้ใช้แต่ละตำแหน่ง เพื่อที่จะจัดเตรียมข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากในการจัดเตรียมข้อมูลจะมีค่าใช้จ่าย และเวลาที่เสียไปซึ่งถือเป็นต้นทุนในการเตรียมข้อมูลนั้นๆ
2. ควรมีการจัดทำข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณเพิ่มเติม นอกเหนือจากการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามระเบียบ ของกรมส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารงบประมาณ
3. รูปแบบการเสนอข้อมูล นอกเหนือจากการจัดทำตามระเบียบ ไม่จำเป็นต้องเสนอข้อมูลตรงตามแบบเสมือนไป ควรมีการจัดทำข้อมูลที่สามารถทำให้ผู้ใช้ข้อมูล เข้าใจได้ง่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และแสดงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา

5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษาเห็นว่าควรทำการศึกษาในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อนำผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับมีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันกับผลการศึกษานี้